

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA
PHƯƠNG TIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
VTC TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01CV-HP/2024-2025/BTC IOK
V/v: Triển khai sân chơi Olympic tiếng Hàn
trên Internet (IOK)

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Công ty cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) xin gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lời chào trân trọng nhất.

Công ty VTC Online được thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nội dung số, một trong 3 mũi nhọn TMT (Technology - Media - Telecom). Là một thành viên của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC (một đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, và đi đầu trong việc khai thác, ứng dụng có hiệu quả tiềm năng và sức mạnh hội tụ của các ngành Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông và Công nghệ thông tin), VTC Online được thừa hưởng bề dày hơn 35 năm kinh nghiệm cũng như nền tảng vững chắc về thương hiệu, sức mạnh tổng hợp, với các lĩnh vực hoạt động chính: giáo dục trực tuyến, phát hành trò chơi trực tuyến, và kinh doanh tòa nhà. Trong đó, mảng giáo dục trực tuyến là một trong hai trọng điểm phát triển trong chiến lược của công ty và đã ghi dấu ấn thành tựu đáng tự hào từ sân chơi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE), với hơn 32 triệu lượt tài khoản học sinh tham gia, đến từ gần 26.000 Nhà trường trên cả nước. Với tâm huyết 14 năm đầu tư và đồng hành cùng giáo dục Việt Nam, VTC Online đã được ghi nhận từ cộng đồng bằng các giải thưởng: Giải thưởng Chuyển đổi số "Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng" (2022), Giải thưởng Công nghệ Giáo dục tiêu biểu (2022), Giải thưởng "Vì sự nghiệp khuyến học" tại Nhân tài đất Việt (2023).

Thành công của IOE có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi tạo nền móng vững chắc từ những ngày đầu triển khai vào năm 2010 cũng như sự phối hợp, ủng hộ tích cực của các đơn vị giáo dục, các thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh trên cả nước đến nay. Qua gần 15 năm triển khai sân chơi, nhiều thế hệ học sinh Việt Nam đã gắn bó và yêu thích sân chơi trực tuyến môn tiếng Anh IOE bởi nội dung và cách thức truyền tải hấp dẫn, giúp khơi dậy sự hứng thú, thúc đẩy động lực học tập, từ đó lan tỏa phong trào học tập tiếng Anh rộng khắp trên 63 tỉnh thành của cả nước. Kết quả của IOE những năm qua đã chứng minh được hiệu quả của việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, dạy và học tiếng Anh, góp phần vào thực hiện triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia và chuyển đổi số trong giáo dục.

Căn cứ **Quyết định 712/QĐ-BGDĐT** của Bộ GD&ĐT ngày 09/02/2021 về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm với mục tiêu đưa tiếng Hàn trở thành ngoại ngữ 1, giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12 nhằm giúp học sinh có cơ hội tiếp cận thêm một ngoại ngữ mới, hình thành ý thức công dân toàn cầu, đồng thời đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc



tế của đất nước, VTC Online đã nghiên cứu và xây dựng Nền tảng thi tiếng Hàn trên Internet (IOK) từ năm 2021. IOK cung cấp nền tảng học và thi tiếng Hàn (TOPIK), đã thu hút hàng ngàn lượt tham gia trên hệ thống từ cộng đồng học tiếng Hàn. Cùng với đó, với thể mạnh về hợp tác quốc tế với các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục Hàn Quốc và mong muốn tạo sân chơi thiết thực, thúc đẩy phong trào học tiếng Hàn của học sinh Việt Nam, VTC Online đã phát triển sân chơi Olympic tiếng Hàn trên Internet dành cho học sinh phổ thông trên nền tảng IOK. Ngày 17/08/2024, sân chơi Olympic tiếng Hàn trên Internet dành cho học sinh phổ thông (sân chơi IOK) chính thức khởi động và mở vòng tự luyện 01, đáp ứng nhu cầu làm quen - học tập - ôn luyện tiếng Hàn theo định hướng khung chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.

Hướng tới tầm nhìn trở thành nền tảng học và thi trực tuyến chấp cánh cho học sinh Việt Nam tự tin hội nhập thế giới qua ngôn ngữ tiếng Hàn, VTC Online đặt ra sứ mệnh cho sân chơi IOK là khơi dậy niềm đam mê học tiếng Hàn và lan tỏa phong trào học tiếng Hàn tới học sinh trên khắp 63 tỉnh thành. Các nội dung luyện tập và thi của IOK được biên soạn dựa trên các chủ điểm, chủ đề và mục tiêu khung chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT, được cung cấp miễn phí và dễ dàng truy cập chỉ với một thiết bị kết nối Internet. Hệ thống câu hỏi của IOK được truyền tải đến học sinh thông qua phương pháp trò chơi hóa (gamification): kết hợp các trò chơi tương tác cùng hình ảnh và câu chuyện đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc. Thông qua việc “học mà chơi - chơi mà học”, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp thu, từ đó hứng khởi và có động lực học tập tiếng Hàn tốt hơn, thậm chí chính các em là “đại sứ” truyền cảm hứng đến bạn bè đồng trang lứa, tạo nên cộng đồng yêu thích học tập tiếng Hàn.

Vận dụng kinh nghiệm và thành tựu trong gần 15 năm tổ chức IOE, VTC Online đã dành tâm huyết nghiên cứu, xây dựng sân chơi IOK trên nền tảng công nghệ hiện đại, hạ tầng ổn định, có tính bảo mật cao và thân thiện với người dùng; ngân hàng câu hỏi phong phú, được số hóa và truyền tải một cách sáng tạo. Được phát triển bởi đội ngũ có trình độ thạc sĩ, cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và thẩm định chất lượng bởi tổ chức giáo dục Visang (Hàn Quốc), nội dung hai (02) vòng Thi chính thức (Vòng thi Mùa Đông và Mùa Hè) và 16 vòng Tự luyện của IOK lồng ghép khéo léo, sáng tạo kiến thức văn hóa – xã hội, liên môn theo từng khối lớp và phù hợp lứa tuổi. Học sinh được phát triển toàn diện kiến thức ngôn ngữ, kỹ năng ngôn ngữ và năng lực vận dụng ngôn ngữ đầy hứng thú và say mê trong quá trình học và thi trên IOK với giao diện hiện đại và mang đặc trưng phong cách Hàn Quốc. Không dừng lại ở chất lượng nội dung được kiểm chứng về độ chính xác và tính phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp và vận dụng ngôn ngữ, VTC Online và IOK hứa hẹn đem đến cơ hội giao lưu văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc cho các em học sinh, thúc đẩy động lực học tập mạnh mẽ và chuẩn bị hành trang vững chắc để các em tự tin trở thành công dân toàn cầu trong thời đại số.

Trong năm học 2024-2025, Vòng thi chính thức Mùa Đông của sân chơi IOK sẽ diễn ra trong một **(01) ngày 15/12/2024**, với **hai (02) ca thi** dành cho các em học sinh thuộc **bảy (07) khối học 3-4-6-7-8-9-10**. Các em học sinh có thể chủ động thực hiện đăng ký trong thời gian hệ thống mở tính năng Đăng ký thi và tham gia dự thi hoàn toàn miễn phí.

Nhằm tạo điều kiện tối ưu cho các em học sinh có cơ hội rèn luyện, kiểm tra và cọ sát ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc ở sân chơi Olympic tiếng Hàn trên Internet, Công ty VTC Online kính mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp và đồng hành từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng qua việc **ban hành công văn giới thiệu về sân chơi IOK và khuyến khích các em học sinh** có nguyện vọng tham gia Vòng thi chính thức Mùa Đông của IOK, năm học 2024-2025. Sự đồng hành của Quý Sở mang ý nghĩa quan trọng và tiên quyết để quá trình triển khai tổ chức sân chơi Olympic tiếng Hàn trên Internet IOK đạt được hiệu quả mạnh mẽ và sâu rộng, giúp xây dựng sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích đến được gần hơn với các em học sinh đang lựa chọn hoặc yêu thích học tiếng Hàn Quốc trên địa bàn Hải Phòng.

Là đơn vị phát triển sân chơi trí tuệ IOK, Công ty VTC Online cam kết sẽ đầu tư hệ thống công nghệ đảm bảo đường truyền nhanh, ổn định, tính bảo mật cao; xây dựng nội dung theo đúng chuẩn khung chương trình của Bộ GD&ĐT với tính đa dạng và phân loại cao giúp các em cảm thấy yêu thích, có động lực với việc học tiếng Hàn, đạt được mục tiêu phát triển năng lực toàn diện theo khung chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chúng tôi mong muốn một sản phẩm vì cộng đồng được tạo ra từ sự tâm huyết sẽ nhận được sự khích lệ và ủng hộ từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng để sân chơi IOK đến gần hơn với các em học sinh trên toàn thành phố.

Trong quá trình thực hiện, mọi liên hệ với BTC, Quý Sở vui lòng liên hệ trực tiếp với Thường trực BTC - Bà Tô Thị Lan Anh: 096 995 8867; email: iok@vtconline.com.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Tổng công ty VTC (để b/c)
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VTC
TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN**



Lê Việt Hòa